



14.4.1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมแสง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-5625-2265 ต่อ ๑๐๓

ที่ นว ๐๐๓๓.๓/

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง

เรื่องเดิม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน MOIT ๑๔ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาล ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้มีกลไกการกำกับติดตามและรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข้อพิจารณา

ตามที่ โรงพยาบาลชุมแสง ได้จัดประกาศโรงพยาบาลชุมแสง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้แจ้งเวียนสั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่พบการร้องเรียนการรับประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา แต่อย่างใด

ในการนี้เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๔ จึงมีการจัดทำรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาต ให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแสง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนงนุช กัณหะเนตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นางสาวบุญฤดีดา ภาอินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง